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Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um Lyfjastofnun.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

Hver varð árangurinn af tilmælum ráðherra á árinu 2000 um að færa verkefni hinnar nýju
Lyfjastofnunar, svo sem eftirlitsþætti, í auknum mæli út á land?


